

เรื่อง “ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ”



องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดงานเสวนาเรื่อง **“ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ”** ขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศได้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดำเนินงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต



ในช่วงบรรยายเรื่อง **“การขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย”** ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก **คุณชมพูนุช สง่ข่าว** นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐว่ามีแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างไรอันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดำเนินงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต

และช่วงของการเสวนาเรื่อง **“การปรับตัวของธุรกิจภาคต่างๆในการลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ”** ได้รับเกียรติจากวิทยากร ๔ ท่าน ได้แก่ **คุณวราภรณ์ คุณาวนาทิจ** วิศวกรระดับ ๑๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, **คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล** กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด, **คุณอรรถพร แห่งวงศ์งาม** Logistics Engineering Manager บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ **คุณณัฐมน กะลำพะบุตร** ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี **คุณธวัชชัย แสงคำสุข** นักวิชาการชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เราได้รับเกียรติอย่างสูงจาก **คุณปราโมทย์ อินสว่าง** ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้นมามอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

นับได้ว่างานเสวนานี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาประมาณ ๖๐ ท่านจากสมาชิก TBCSD หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน